

THÔNG TIN NỘI BỘ
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 6/2024)

**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2026)
76 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI
THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948- 11/6/2024)!**

NỘI DUNG

I- Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II- Phan Thiết qua 10 năm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

III- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN của thành phố tháng 5/2024.

IV- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

V- Một số hoạt động của thành phố.

VI- Văn bản mới.

I. Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin nội bộ xin giới thiệu nội dung bài viết *“Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”* của Trương Hùng Kiên - Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, được đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cơ sở lý luận

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nền tảng tư tưởng của Đảng ta đã được quy định trong Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, đó là: 1) Nhóm đối lập về hệ tư tưởng. Đảng ta là hệ tư tưởng vô sản thì những người theo hệ tư tưởng tư sản, kể cả tàn dư phong kiến sẽ quyết liệt chống lại chúng ta. 2) Các thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ XHCN của chúng ta, với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. 3) Những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng, học tập, nâng cao tư tưởng, đạo đức cách mạng dẫn tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận diện các nhóm đối tượng nêu trên cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dù rất khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng khó khăn và phức tạp đến đâu cũng phải làm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản. Ngay ở các nước tư bản phát triển, những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng tư bản theo kiểu truyền thống và các nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng XHCN cũng đấu tranh lẫn nhau. Các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với những đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức để chống phá cách mạng nước ta. Một số cán bộ, đảng viên (trong đó có cả những đảng viên đã từng giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhóm người này không khó để nhận ra, nhưng lại rất khó đấu tranh.

Sự phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, phản động

Sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài đang thay đổi phương thức hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu của họ vẫn không thay đổi là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa Quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Họ tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, đưa ra các luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, họ còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phương thức chống phá của họ chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyên về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam... Họ sử dụng in-tơ-nét và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng những hạn chế

trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; tổ chức các hội thảo đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử... Cách làm của họ âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường. Ngược lại, họ còn đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”; đối lập Đảng với Nhà nước và đối lập Đảng, Nhà nước với Nhân dân...

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và cả một số cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Đây cũng là những vấn đề cần được nhận diện đầy đủ để có biện pháp, phương hướng xử lý, đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là chủ nghĩa cộng sản khoa học do C.Mác - Ph.Ăng-ghen xây dựng trong suốt gần 60 năm (từ những năm 40 cho đến cuối thập niên 90 thế kỷ XIX), được V.I.Lê-nin bổ sung, phát triển trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi mang tính bước ngoặt như: Công xã Pa-ri và cuộc Cách mạng Tháng

Mười Nga vĩ đại, đưa tới sự ra đời Liên bang Cộng hòa XHCN Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô), giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Nói khái quát, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại, liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử thế giới, cùng những dự báo về tương lai.

Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nếu mỗi người đều được học tập và chịu khó học tập không ngừng để quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn thì sẽ luôn đứng vững trên lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tuy vậy, trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra nhanh chóng, sự phát triển siêu tốc của in-tơ-nét, mạng xã hội (MXH)... tạo nên “thế giới phẳng”, những thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn

cho việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản và những khó khăn, thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường trên nhiều phương diện. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, "lợi ích nhóm"... diễn ra còn nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Lợi dụng bối cảnh đó, những năm qua, nhất là trong thời gian đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử đối lập, bất mãn chính trị... ở trong và ngoài nước ra sức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc Đổi mới của nhân dân ta. Chúng lợi dụng in-tơ-nét, MXH đăng những tin, bài xấu, độc, xuyên tạc, phản bác, phủ nhận nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta.

Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn. Chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá quốc tế (AI), Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)...; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi... của các cá nhân,

tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt...

Họ đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh - truyền hình có chương trình tiếng Việt; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước... để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc đấu tranh cách mạng đã qua và trong công cuộc Đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Qua đó, chúng kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những phương thức mà các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá có hiệu quả nhất hiện nay, đó là MXH. Việt Nam là nước có số người dùng in-tơ-nét và MXH thuộc tốp đầu trên thế giới, với hơn 64 triệu người dùng in-tơ-nét (chiếm 67% dân số); hơn 55 triệu người dùng MXH (chiếm 57% dân số) và 436 MXH đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 nước có số người sử dụng MXH nhiều nhất thế giới. Cùng với những giá trị tích cực, MXH cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước. MXH được ví như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống

phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên MXH do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Một số tồn tại, hạn chế

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như:

Chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân. Chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội... Chưa hoàn toàn chủ động định hướng, cung cấp kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên MXH, in-tơ-nét. Việc khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, MXH... còn hạn chế.

Việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chưa được quan tâm đúng mức; chưa làm tốt việc dự báo, định hướng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ổn định và phát triển, nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế còn hạn chế. Việc kết hợp đưa thông tin ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ, hiệu quả, do đó chưa hạn chế được nhiều tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Chưa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngang tầm khu vực và thế giới... Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố và khoảng cách hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền.

Các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một là, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong

tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc Đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh và Hiến pháp. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên in-tơ-nét, MXH.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, MXH. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Bốn là, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh “chống”, cần tăng cường biện pháp “xây”, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng. Các địa phương sớm kiện toàn tổ chức tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực, chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Năm là, tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, cần đánh giá lại tâm lý xã hội hiện nay, trong đó phải phân tích sâu đến từng giai tầng xã hội để đánh giá đúng thực trạng nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng, từ đó có cách thức tổ chức đấu tranh cho phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia MXH luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống... trên không gian mạng. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, phải báo cáo với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, cơ quan về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, thông qua những bài giảng, bài viết, các buổi trao đổi thảo luận... với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Các hình thức tuyên truyền cũng cần được đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh

niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ tinh thần của Nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên, trước hết, cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay.

Cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng, đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên. Hiện nay, phần lớn người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều sử dụng in-tơ-nét và MXH nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó nên không ít thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức đảng, đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên đồng thời kịp thời tuyên truyền, giáo

dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Dân, và toàn quân. Đây tuy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi to lớn.

II. Phan Thiết qua 10 năm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 29-NQ/TU, ngày 11/7/2014 về thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 01/8/2014, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/12/2014 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhiều truyền thống văn hoá tốt đẹp của thành phố được gìn giữ, phát huy, tình cảm cộng đồng gia đình, làng xóm ngày một thêm gắn bó. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn, các thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, hình thành xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cơ quan, đơn vị, địa phương, khu phố, thôn tích cực hưởng ứng, thi đua thực hiện. Tỷ lệ

“Gia đình văn hóa”, “Khu phố, thôn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” ngày càng cao đã phát huy được vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách. Từ đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được xây dựng, củng cố, phát huy chức năng nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hóa, vui chơi, giải trí, học tập của Nhân dân; góp phần xây dựng con người, phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống được duy trì tổ chức thường xuyên đáp ứng nhu cầu tham gia, hưởng thụ của Nhân dân và du khách đồng thời tăng cường quảng bá về văn hóa, con người, quê hương Phan Thiết đến với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các loại hình hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa trái với thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Thành ủy Phan Thiết xác định: Xây dựng con người Phan Thiết phát triển một cách toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ, trước hết phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và có lối sống văn minh, thân thiện, nghĩa tình, có lòng tự trọng, ứng xử có văn hóa. Trong đó, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; gắn với việc triển khai thực hiện phong trào "Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", cùng các phong trào thi đua khác ngày càng được mở rộng và từng bước đi vào thực chất trong đời sống xã hội, đã giúp cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh, trong sáng. Các giá trị, chuẩn mực đạo đức được đề cao trong gia đình và cộng đồng, các phong trào "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "giúp đỡ người tàn tật, chăm sóc trẻ em cơ nhỡ", "giúp nhau xóa đói giảm nghèo" được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, ý thức trong việc chống văn hóa lai căng, độc hại phi đạo đức, làm ăn phi pháp, các thói hư tật xấu, các hủ tục, mê tín dị đoan, cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm, bạo lực... Kết quả xây dựng khu phố, thôn, cơ quan, đơn vị, số gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố luôn đạt trên 90%.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cũng luôn chú trọng đến công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng việc giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học và giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng. Xây dựng mỗi trường học thực sự là nơi giáo dục, rèn luyện lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ; giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật và ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh ở các cấp học; kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội; chú trọng phát huy vai trò làm gương của các bậc cha mẹ, ông bà trong mỗi gia đình; đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, tổ chức các phong trào thi đua học tập, thi tìm hiểu về lịch sử truyền

thông, pháp luật, những giá trị văn hoá của dân tộc... ; duy trì hình thức tuyên dương học sinh giỏi, những tấm gương sáng về lòng hiếu học, lòng hiếu thảo, lòng tôn kính thầy cô, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn; thông qua các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa... đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, giúp học sinh nâng cao ý thức, góp phần xây dựng con người mới.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được quan tâm duy trì thường xuyên. Tính đến nay, toàn thành phố có khoảng 39% lượt người tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong đó có trên 25% số người rèn luyện thường xuyên; 100% số trường học trên địa bàn thành phố đảm bảo việc thực hiện giáo dục thể chất; có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể dục thẩm mỹ, thể hình, dân vũ,... được thành lập, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Hàng năm, ngoài các giải thi đấu, giao lưu do các đơn vị, địa phương tổ chức, tại thành phố tổ chức trung bình từ 13 đến 20 giải thi đấu, thu hút hàng nghìn cán bộ, công chức và nhân dân hưởng ứng.

Thông qua việc triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch như: Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020 thì công tác chăm lo xây dựng con người được quan tâm, nhất là thế hệ trẻ được chăm lo phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách, hướng tới chân-thiện-mỹ, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, gia đình và xã hội, phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, ngày càng nhiều các gương sáng về “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; những giá trị nhân văn mới như bình đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của người

phụ nữ trong gia đình và trong xã hội ngày càng được đề cao. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được quan tâm, đặc biệt là tăng cường giáo dục, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh thiếu niên trước thực trạng thông tin đa dạng, trái chiều, nhất là những thông tin sai lệch phát tán trên mạng xã hội... qua đó tạo sức lan tỏa và hiệu ứng đấu tranh mạnh mẽ trên không gian mạng.

Việc khai thác, phát huy thế mạnh các di sản văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được đẩy mạnh; hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, sức khỏe, thể lực cho nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông, điện, trường học góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từng bước giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch địa phương, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử trên địa bàn thời gian qua cũng được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị đã phát huy tác dụng trong đời sống xã hội. Văn hóa đặc trưng các đồng bào người Hoa, người dân ven biển từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển. Những năm qua, cùng với kinh phí nhà nước là sự đóng góp của quần chúng nhân dân cho việc trùng tu, tôn tạo các di tích như: Nhà trưng bày bộ cốt Ông Nam Hải (Cá Voi) tại khu di tích Vạn Thủy Tú, đình làng Đức Thắng, chùa Bà Đức Sanh, Tháp nước,... Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Phan Thiết có 17 di tích được xếp hạng công nhận, trong đó 09 di tích

lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 08 di tích cấp quốc gia (tăng 05 di tích so với năm 2014) phục vụ tốt cho việc nghiên cứu và tham quan của Nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, thành phố luôn chú trọng việc đẩy mạnh quảng bá văn hóa, tiềm năng phát triển về kinh tế du lịch của địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của các lễ hội truyền thống hàng năm như: Lễ hội Trung Thu, Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân, Lễ hội Đua thuyền - thúng, Ngày hội Chạy vượt Đồi cát Mũi Né, Đua xe đạp,... Đồng thời các Dinh, Vạn ở các phường, xã duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống theo đúng nghi thức, an toàn và tiết kiệm, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân và du khách tham dự và tham quan, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp nhân dân, giữa đô thị và nông thôn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức sâu sắc về xây dựng và phát triển văn hóa, con người nên chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý nhà nước một số địa phương chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa mạnh, các thiết chế văn hóa còn ở quy mô nhỏ; chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu. Các thiết chế nhà văn hóa khu phố, thôn chủ yếu để tổ chức hội họp, chưa thật sự trở thành nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cho Nhân dân.

Để đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thành phố Phan Thiết đề ra mục tiêu: Xây dựng, phát triển nền văn hóa với mục tiêu hướng đến là xây dựng con người Phan Thiết phát triển một cách

toàn diện, “Văn minh - thân thiện - nghĩa tình” và hướng tới “chân - thiện - mỹ”. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt là trên các lĩnh vực như: dịch vụ văn hóa, văn nghệ quần chúng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hương ước, quy ước, công tác gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn đầu tư, tài trợ của các tổ chức xã hội cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Khuyến khích, duy trì hoạt động các CLB văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng chất lượng và thực chất hơn.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN CỦA THÀNH PHỐ THÁNG 5/2024

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát 08 vụ; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 5/2024 là 294.200.000 đồng/27 vụ. Lượng khách du lịch đến Phan Thiết ước đạt 380.000 lượt khách, tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 104.215 lượt; trong đó, khách nước ngoài khoảng 41.090 lượt, lượng khách tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ năm 2023. Công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn được đảm bảo; xảy ra 01 trường hợp ngộ độc thực phẩm tại phường Hàm Tiến (34 người bị ngộ độc, không có trường hợp tử vong); các doanh nghiệp, cơ sở du lịch thực hiện khá tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng, đảm bảo môi trường sạch sẽ.

Thu ngân sách tháng 5/2024 ước được 85.000 triệu đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước thu 781.613 triệu đồng, đạt 57,1% dự toán pháp lệnh, tăng 44% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 5.300 tấn, lũy kế 05 tháng ước đạt 18.870 tấn, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng tôm giống ước đạt 36 triệu post, lũy kế 05 tháng đạt 155 triệu post, bằng 85,71% so với cùng kỳ. Phối hợp Trạm Kiểm ngư khu vực Phan Thiết xử lý 04 vụ tàu cá Phan Thiết vi phạm không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng với tổng số tiền phạt là 100.000.000 đồng.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi; vận động người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định.

2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2024; tiếp tục thực hiện các công

việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn: Nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp, tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường Thủ Khoa Huân, đầu tư nâng cấp công viên Thương Chánh, công viên Đồi Dương...

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng” và tiếp tục thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Triển khai kế hoạch thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2025.

3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học; tổ chức đánh giá sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng cuối năm học 2023-2024; triển khai xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2024; kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong tháng, đã ban hành quyết định trợ cấp xã hội và điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho 48 đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; 09 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; quyết định trợ cấp mai táng phí cho 34 đối tượng bảo trợ xã hội từ trần. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.343 lượt đối tượng chính sách; chi trợ cấp một lần cho 07 trường hợp người có công; chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 6.277 lượt đối tượng;

Triển khai Công điện số 44/CĐ-TTg, ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm; Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền

4.1. Về quốc phòng - an ninh

Thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân, dân quân thường trực năm 2025; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 23/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phan Thiết và diễn tập chiến đấu của các phường trong khu vực phòng thủ năm 2024; thăm đơn vị nhận quân và chiến sĩ mới năm 2024; tuyên truyền hướng nghiệp và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh Quân sự năm 2024. Kiện toàn đội tàu theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Chính phủ; rà soát các đối tượng chưa qua bồi dưỡng, cập nhật Kiến thức quốc phòng và an ninh của các cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố, phường, xã. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân; tổ chức phúc tra lực lượng dự bị động viên.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 30 vụ, so với tháng trước tăng 02 vụ (30/28), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra 03 vụ; đã điều tra làm rõ 24/30 vụ, làm rõ 03/03 vụ án rất nghiêm trọng, bắt 44 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 169 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, làm 05 người chết, 12 người bị thương, so với tháng trước tăng 05 vụ (15/10), tăng 04 người chết (05/01), tăng 02 người bị thương (12/10); xử phạt 513 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 872 triệu đồng, tạm giữ 180 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng

giấy phép lái xe 82 trường hợp. Xảy ra 01 vụ cháy, nổ, so với tháng trước giảm 02 vụ (01/03). Xảy ra 01 vụ /01 người chết do đuối nước, 01 vụ/01 người chết do tai nạn lao động. Công an thành phố bắt 01 vụ/04 đối tượng đánh bạc, thu giữ 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác. Bắt 04 vụ/07 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 4,2 gram ma túy tổng hợp, 742 viên thuốc lắc, 74,9 gram ma túy loại khác. Kiểm tra, phát hiện 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập từ nước ngoài chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, thu giữ 560 kg sản phẩm là thực phẩm.

4.2. Về xây dựng chính quyền

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 02/10 đơn vị theo kế hoạch đề ra (UBND xã Thiện Nghiệp, UBND phường Mũi Né). Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1103/KH-UBND, ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Nguyễn Khánh Ái My - gương “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2022 – 2023

Nguyễn Khánh Ái My, sinh năm 2005 - Lớp 12 Văn (năm học 2022-2023) Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. My là học sinh THPT duy nhất của tỉnh Bình Thuận được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu “**Học sinh 3 tốt**” cấp Trung ương trong chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024) được tổ chức vào ngày 07/01/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

“Học sinh 3 tốt” là danh hiệu cao quý dành cho học sinh đang học tập tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước. Đây là phong trào cụ thể hóa phong trào “Đồng hành với thanh niên trong học tập” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đưa ra các giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập và nâng cao thể lực. Theo đó, để đạt được danh hiệu “Học sinh 3 tốt” học sinh cần đảm bảo các tiêu chuẩn “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt” và “Thể lực tốt”.

Dù tự nhận mình là người đa sầu, đa cảm thường gặp ở người hướng nội, nhưng qua ghi nhận Ái My lại rất hoạt bát trong các hoạt động tổ - đội - nhóm và tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại trường học. Có lẽ, từ những thói quen bình thường nhưng tích cực đó mà em đã rèn luyện được cho mình các phẩm chất tốt đẹp trong xây dựng các tiêu chí của một “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu. Khi được hỏi về bí quyết học tập và rèn luyện của mình, Ái My chân thành chia sẻ: *“Em không có bí quyết gì đặc biệt cả, em chỉ đặt mục tiêu cho mình trong việc cố gắng học tập, coi việc học tập thật giỏi là nhiệm vụ hàng đầu. Mỗi ngày, em đều dùng thời gian buổi sáng sớm và tối để học bài, thời gian sau giờ học thì tham gia vào câu lạc bộ với các bạn cùng lớp để cùng làm bài tập, trao đổi nhiều kiến thức bổ ích trong học tập và cuộc sống”*. Vào năm học lớp 11 và 12, trong khi nhiều bạn bè đến lớp học thêm thì Ái My tự củng cố, nâng cao kiến thức bằng cách tự học thông qua internet, hỏi bạn bè, thầy cô chỗ nào chưa hiểu. Dù học chuyên Văn nhưng Ái My đều đạt điểm cao ở tất cả các môn học, kết quả học lực năm học lớp 12 đạt 9.4. My chia sẻ, nếu giành 2/3 thời gian cho môn chuyên, thì 1/3 còn lại là các môn học khác để học đều các môn. Ngoài ra, em còn tham gia các hoạt động thể

thao tại trường và các hoạt động của Đoàn trường để cân bằng giữa học tập và rèn luyện bản thân.

Cô Nguyễn Thị Phương - Giáo viên Văn, Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, cho biết: *“cô học trò này rất tiêu biểu, xuất sắc của trường. Em rất lễ phép, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Về học tập em luôn siêng năng, cầu tiến, đặc biệt em có niềm đam mê với môn Văn, em tham gia và đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi môn Văn. Trong hoạt động Đoàn, em cũng luôn là một đoàn viên tích cực, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Với những kết quả, thành tích đạt được, em Nguyễn Khánh Ái My xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đoàn viên, học sinh nhà trường noi theo”*.

Trong thời gian học tập tại Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Ái My đã tích lũy nhiều thành tích như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đoàn viên; xếp loại học lực giỏi hàng năm; đạt giải nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; đạt danh hiệu thanh niên khỏe cấp trường; đạt học bổng Vallet năm học 2022-2023 dành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập của tổ chức Khoa học và Giáo dục gập gờ Việt Nam. Đặc biệt với Ái My, từ những nỗ lực và thành tích đạt được, tháng 6/2023, em đã vinh dự được Chi bộ 2 - Đảng bộ Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng những thành tích xuất sắc nêu trên, cuối năm học 2022 - 2023, Ái My đã xuất sắc trúng tuyển vào đại học chuyên ngành Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương chính là hành trang quý báu mà Ái My mang theo cho mình đến giảng đường đại học, là tiền đề để em tiếp tục phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt” trong những năm học tập và rèn luyện tại môi trường mới.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

1. Lãnh đạo TP Phan Thiết thăm, tặng quà cho trẻ khó khăn

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết - Nguyễn Nam Long vừa đến thăm, tặng quà cho các học sinh tại trường Tình Thương. Trường Tình thương thuộc sự quản lý của Sở Lao động thương binh và xã hội, nằm trên địa bàn phường Phú Trinh, TP Phan Thiết. Trường có 79 học sinh tiểu học đều có hoàn cảnh khó khăn. Tận tay trao phần quà, Phó chủ tịch UBND thành phố gửi lời động viên các em tiếp tục cố gắng học tập để sau này có nhiều cơ hội việc làm tốt phục vụ cho cuộc sống bản thân của các em.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nằm trên địa bàn phường Phú Tài.

2. Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng học sinh đạt giải cấp Trung ương

Sáng ngày 23/5/2024, ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cùng đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố, Thành đoàn Phan Thiết, UBND phường Xuân An và BGH trường THCS Hùng Vương đã đến tận nhà thăm, chúc mừng học sinh Kiều Quang Huy, lớp 9A5 - Trường THCS Hùng Vương cùng gia đình.

Phó chủ tịch UBND thành phố đã ân cần hỏi thăm tình hình học tập, rèn luyện của Huy. Đồng thời gửi lời chúc mừng khi em vừa nhận nhiều khen thưởng cấp Trung ương, như: giải tư về lĩnh vực hệ thống nhúng với dự án “Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và giám sát người điều khiển xe ô tô khi có dấu hiệu buồn ngủ” tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đối với học sinh trung học năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; giải thưởng Kim Đồng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là một trong 20 đội viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Bộ

Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, năm học 2023 – 2024...

Nhận được món quà động viên từ lãnh đạo thành phố, Kiều Quang Huy rất vui mừng, hứa cố gắng học tập tốt trong thời gian đến. dịp này, gia đình Huy cũng gửi lời cảm ơn địa phương, nhà trường đã luôn hỗ trợ, dạy dỗ Huy có được thành tích như vừa qua.

3. Thường trực Thành ủy Phan Thiết trao huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980- 19/5/2024); sáng ngày 17/5/2024, đồng chí Phạm Văn Nam- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã đến nhà trao huy hiệu 60, 65 và 75 tuổi đảng cho các đảng viên, nhằm ghi nhận công lao công hiến cho sự nghiệp cách mạng của các Đảng cao tuổi Đảng.

Dịp kỷ niệm này, Đảng bộ Phan Thiết có 10 đảng viên được nhận huy hiệu 60, 65 và 75 tuổi đảng (trong đó có 05 đồng chí 60 tuổi đảng, 65 tuổi đảng- 02 đồng chí và 03 đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi đảng) thuộc Đảng bộ 07 phường, xã: Phú Thủy, Phú Trinh, Thanh Hải, Phú Tài, Đức Long, Đức Thắng và Phong Nẫm. Đồng chí Phạm Văn Nam- Bí thư Thành ủy Phan Thiết chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu 75, 65 và 60 năm tuổi đảng đợt này, và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của những đảng viên đã cống hiến gần cả cuộc đời cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân trong thời kì chiến tranh, cũng như trong thời kì xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới các đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này, sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sỹ Cộng sản, xây dựng đảng bộ Phan Thiết ngày càng trong sạch vững mạnh. Bí thư Thành ủy Phan Thiết cũng mong muốn các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cùng con cháu, luôn là

tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Trước đó, Thành ủy- HĐND- UBND- UBMT TP. Phan Thiết cũng đã đến viếng, đốt trầm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và tự hào báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

4. Phan Thiết khẩn trương triển khai thực hiện rà soát công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1612 ngày 04/5/2024 về việc chỉ đạo rà soát công tác chống khai thác IUU và chuẩn bị nội dung làm việc với Thanh tra của EC lần thứ 5; ngày 08/5/2024, UBND TP. Phan Thiết có công văn yêu cầu UBND các phường, xã có nghề cá tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác IUU để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng cư dân ven biển. Quản lý chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao, nhất là các địa bàn phường, xã có nhiều tàu cá nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, kiên quyết không để bất kỳ tàu cá và ngư dân của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu cá “03 không” đã được đăng ký tạm (theo danh sách đính kèm); chịu trách nhiệm nếu còn để phát sinh tàu cá “03 không” trên địa bàn quản lý; chủ động, phối hợp các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở đóng sửa tàu cá trên địa bàn, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không đóng mới, cải hoán tàu cá chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tiếp tục phối hợp triển khai nghiêm túc việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo quy định.

Các Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né phối hợp với lực lượng Kiểm ngư tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật của tàu cá hoạt động trên biển, tại cảng cá, khu

neo đậu, các bãi ngang. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các tàu cá hoạt động không đảm bảo điều kiện hành nghề; tàu cá không đánh dấu; tàu cá bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác không đúng địa điểm quy định, không thông báo ra, vào cảng, không ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản, mất tín hiệu VMS,... Đồng thời, chỉ đạo các Trạm kiểm soát biên phòng trực thuộc tăng cường công tác quản lý tàu cá xuất nhập bến, kiên quyết không cho xuất bến đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp tàu cá không chấp hành các quy định hiện hành khi tham gia khai thác trên biển, không đủ điều kiện hành nghề trên biển, tàu cá không sơn đánh dấu, tàu cá không kê sổ đăng ký theo quy định,... Phối hợp với Công an thành phố, các địa phương và các ngành chức năng có liên quan tổ chức điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tàu mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình (VMS) của thành phố, đảm bảo xử lý đến tận cùng vụ việc.

Phòng Kinh tế thành phố (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố) chủ động, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VI. VĂN BẢN MỚI

1. Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Trong đó, quy định quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu như sau:

- Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 Truy xuất

nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được.

2. Quy định về nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể

Nội dung đề cập tại Nghị định 39/2024/NĐ-CP quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó quy định về nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể như sau:

- Nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể gồm: nghiên cứu, nhận diện về các biểu đạt, giá trị, chủ thể, hiện trạng, quá trình trao truyền, thực hành, sáng tạo, tái sáng tạo, chức năng xã hội, yếu tố tác động, biện pháp bảo vệ và các nội dung khác nhằm làm sâu sắc hơn về di sản và về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống.

- Các cơ quan, tổ chức có chức năng, chuyên môn thực hiện nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể phải có sự đồng thuận của chủ thể di sản và cơ quan quản lý di sản trên địa bàn. Các cá nhân thực hiện việc nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể phải có sự đồng thuận của chủ thể di sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiên cứu của mình.

- Sản phẩm và báo cáo nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể do các cơ quan, tổ chức thực hiện phải được nghiệm thu, thông báo rộng rãi cho chủ thể di sản và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.

- Sản phẩm và báo cáo nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể do cá nhân thực hiện có thể được số hóa và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.

3. Các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Nghị định có hiệu lực ngày 6/6/2024 quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hoạt động xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Theo Nghị định, danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được tặng cho cá nhân đã được tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương; 2. Có thời gian hoạt động liên tục trong nghề thủ công mỹ nghệ hoặc cộng đồng từ 20 năm trở lên; 3. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề; được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ, kính trọng; là đại diện tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của cả nước; 4. Có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc.

Nghị định nêu rõ, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được thành lập ở từng cấp Hội đồng (Hội đồng cấp tỉnh; Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Hội đồng cấp Nhà nước), theo từng lần xét tặng, các Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" có nhiệm vụ tổ chức việc xét tặng bảo đảm đúng quy định;

công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng và kết quả xét chọn trên các phương tiện truyền thông; hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng, trình Hội đồng có thẩm quyền; xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xét tặng.

Hội đồng xét tặng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín.

BAN TUYÊN GIÁO